

## TẬP HUẤN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AI TRONG DẠY HỌC

Trí tuệ nhân tạo tác động làm thay đổi, đem đến nhiều lợi ích trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là giáo dục. Góp phần đổi mới phương thức học tập để bên cạnh việc học tập duy trì theo phương pháp truyền thống, học sinh ngày nay có nhiều lựa chọn và giải pháp học tập có thể đem đến hiệu quả tốt hơn. Học sinh có nhiều cơ hội tương tác với thầy, cô giáo qua các ứng dụng như: Zoom, Skype, TranS, Vsee... qua đó phát huy tinh thần học tập tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Đặc biệt, *ứng dụng tuyệt vời của trí tuệ nhân tạo trong học tập còn là gia sư AI cho học sinh.*

Các ứng dụng học tập ứng dụng công nghệ Adaptive learning thích ứng với từng học sinh, sẽ hỗ trợ đánh giá quá trình học tập, kiểm tra và phản hồi lại quá trình học tập.

Ứng dụng cũng cung cấp các hình thức học tập phong phú, học sinh học nhờ hệ thống video bài giảng, bài luyện và kiểm tra thi thử phong phú, đa dạng.

Hệ thống video bài giảng và câu hỏi từ ứng dụng giúp xây dựng phát triển tư duy logic trong quá trình ôn luyện.

Có thể nói, việc ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong đời sống đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục có thể hỗ trợ rất tốt, vạch ra lộ trình học tập riêng cho từng cá nhân. Giáo viên có thể quản lý tốt hơn các thành viên trong lớp, đặc biệt những bạn bị hỏng kiến thức.

Qua các ứng dụng trong giáo dục có sử dụng trí tuệ nhân tạo, người học có thể cảm thấy việc học trở nên thú vị hơn.

Các ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể tổng hợp toàn bộ nội dung trong sách giáo khoa thành các bài giảng với nhiều hình thức thú vị như video, âm thanh, trực tuyến cực kỳ cuốn hút, giúp người học dễ hiểu và dễ dàng tiếp nhận hơn... qua đó người học sẽ thấy việc học các môn thường bị "gắn mác" nhàm chán và khô khan như toán, lý, sử... không có gì quá "khó nhằn".

Như vậy, thông qua quá trình tìm kiếm dữ liệu của trí tuệ nhân tạo, các giáo viên có thể dễ dàng đề ra kế hoạch giảng dạy phù hợp với từng học sinh dựa trên tính cách cá nhân và những yếu tố ngoại cảnh khác.

Bên cạnh đó, ứng dụng nổi bật của AI trong giáo dục không thể không nhắc đến là chấm bài thi tự động. Giáo viên có thể dễ dàng xem thống kê về tỷ lệ đúng sai trong từng phần của từng bài thi, gửi thẳng kết quả cho học viên qua một cú click chuột.

NG DẠY.

# CÔNG CỤ GAMMA - ỨNG DỤNG LÀM SLIDE TỰ ĐỘNG

Truy cập trang web <https://gamma.app> và đăng ký tài khoản.

[/gamma.app](https://gamma.app)

Pricing Templates Login Sign up for free

A new medium for  
presenting ideas.  
Powered by AI.

Just start writing. Beautiful, engaging content with  
none of the formatting and design work.

Sign up for free

16:23:53



